

# ไทยเป็นเจ้าภาพจัดศึกฟอร์มูล่าวันชิงแชมป์โลกสนามแรกฤดูกาล 2015

ในงานเสวนา 8 ทศวรรษพีระเจ้าดาราทองสู่ F1 Thailand ซึ่งจัดขึ้นในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ที่เมืองทองธานีในปีนี้ โดยการศึกษาแห่งประเทศไทยได้เปิดบุชเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจได้รับทราบข้อมูลพร้อมทั้งจัดการเสวนาพูดคุยกันถึงประเด็นต่างๆขึ้นถึง 7 วันเริ่มมาตั้งแต่ 30 มี.ค. – 6 เม.ย. พร้อมทั้งการถ่ายทอดสดทางทีวีช่อง GrandPrix Channel เพื่อให้ผู้ไปชมงานมอเตอร์โชว์ในปีนี้เป็นประชาชนทางบ้านหลายล้านคนได้ทราบว่า ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถ F1 ชิงแชมป์โลกขึ้นเป็นสนามแรกในเดือนมีนาคม 2558 โดยจะใช้เส้นทางบนเกาะรัตนโกสินทร์เป็นสนามแข่งขันเช่นเดียวกับการแข่งขันในประเทศสิงคโปร์

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้กล่าวในตอนหนึ่งของการเสวนาว่า ทางผู้ถือลิขสิทธิ์จัดแข่งขันรถ F1 เสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันสนามแรกในช่วงเดือนมีนาคม 2558 โดยใช้ถนนราชดำเนินและเกาะรัตนโกสินทร์เป็นสนามแข่งขันเพื่อจะเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่สวยงามที่สุดในโลก พร้อมทั้งส่งผู้เชี่ยวชาญมาสำรวจพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้ว แต่ยังเหลืออีกขั้นตอนนี้ซึ่งทาง กทท. จะได้สรุปเรื่องราวทั้งหมดมอบให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเข้าคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไปเท่านั้น



ในการสรุปการเสวนาวันนี้ 6 เม.ย. พันโทจรูญ แสงอุดม ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ กทท. ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าทางการศึกษาแห่งประเทศไทยเป็นแกนหลักเพื่อประสานกับหลายภาคส่วนทั้งส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงภาคเอกชนและองค์กรต่างๆด้วย ทั้งนี้ในด้านงบประมาณจัดการแข่งขันจะเป็นงบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่วนหนึ่ง ร่วมกับการลงทุนจากภาคเอกชนอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งก็ต้องรอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโดยหลักการก่อนจึงจะทราบในอัตราส่วนการลงทุนจัดการแข่งขันครั้งนี้ และประเทศชาติจะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลในการจัดมหกรรมกีฬามอเตอร์สปอร์ตอันดับ 1 ของโลกคือการแข่งขันรถฟอร์มูล่าวันชิงแชมป์โลกแต่ละสนามจะมีผู้ติดตามชมทางทีวีในระหว่างการถ่ายทอดสดออกไปกว่า 170 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจะมีผู้ชมกว่า 600 ล้านคนเฝ้าติดตามชม และประเทศไทยเราได้รับนักท่องเที่ยวที่เป็นแฟนคลับ F1 นับแสนคนที่เข้ามาชมในสนาม จึงเป็นลงทุนที่คุ้มค่าในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ ทั้งด้านภาพลักษณ์และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ในส่วนของคุณะทำงาน F1 คุณณัฐวิภา ศรีพนา และคุณอโณทัย เอี่ยมสำเนา ได้กล่าวถึงความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์การแข่งขันในเบื้องต้นที่เรายังไม่มีประสบการณ์กับการแข่งขันระดับโลกก็จำเป็นต้องใช้ผู้

เชี่ยวชาญจากต่างประเทศส่วนหนึ่งและกรรมการคนไทยที่จะเปิดอบรมขึ้นมาทำหน้าที่กันอีกหลายชุดโดยมี ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร.ย.ส.ท.) จะเป็นผู้กำกับดูแลในงานส่วนนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของการแข่งขัน F1 ทั่วโลกที่จัดขึ้นในปัจจุบัน 20 สนามทั่วโลกต่อไป